

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 07 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách cai nghiện ma túy theo Nghị quyết 16/2019/NQHĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2020 – 2022

Căn cứ Văn bản số 424/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 28/02/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về việc báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách cai nghiện ma túy theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh.

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách cai nghiện ma túy theo Nghị quyết 16/2019/NQHĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2022, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Đặc điểm, tình hình chung của địa phương, đơn vị

Tuần Giáo là huyện cửa ngõ phía Đông của tỉnh Điện Biên, diện tích tự nhiên trên 113.000 ha; phía Bắc giáp huyện Tủa Chùa, phía Tây và Tây Nam giáp huyện Mường Ảng, phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Sơn La, phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Mường Chà. Huyện có 18 xã, 01 thị trấn với 177 khối, bản. Dân số có trên 92.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm trên 90% tổng dân số toàn huyện).

Các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước triển khai đã phát huy hiệu quả, đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên, quốc phòng – an ninh được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.

2. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện

2.1. Thuận lợi

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND huyện, trực tiếp về công tác phòng, chống tệ nạn của Sở Lao động – TB&XH, sự phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể huyện trong việc cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV/AIDS, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Từ đó ý thức người dân và thân nhân của người nghiện hiểu được tác hại của ma túy, quản lý con em mình không vi phạm tệ nạn ma túy, vì sử dụng ma túy là ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân phá vỡ hạnh phúc gia đình.

2.2. Khó khăn

Huyện còn gặp không ít khó khăn do đặc điểm địa hình miền núi, giao thông đi lại khó khăn dẫn đến việc lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ còn hạn chế. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến bất thường, tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của người dân. Nguồn vốn đầu tư phục vụ cho các chương trình dự án của huyện còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của một bộ phận người dân chưa cao, đặc biệt về vấn đề phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, hoạt động của tội phạm ma túy vẫn có xu hướng gia tăng kể cả số đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, cũng như số người nghiện ma túy. Loại ma túy mà các đối tượng phạm tội hoạt động không chỉ có heroin mà đã xuất hiện cả ma túy tổng hợp.

Việc cai nghiện tại gia đình, cộng đồng ở nhiều địa phương triển khai còn chậm, còn nhiều lúng túng và hiệu quả thấp. Sau thời gian cai nghiện tại gia đình và cộng đồng hầu hết các đối tượng đều tái nghiện, do đó số người nghiện trên địa bàn huyện giảm đi không đáng kể. Công tác tư vấn, quản lý, giúp đỡ và giám sát người sau cai tái hòa nhập cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức.

Công tác cai nghiện ma túy còn nhiều bất cập trong quá trình thực hiện như: Trình tự thủ tục lập hồ sơ quản lý người nghiện phải qua nhiều cơ quan, việc xác định được đối tượng có sử dụng ma túy, nhất là ma túy đá, ma túy tổng hợp gặp những khó khăn nhất định.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết; công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật và chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên.

Thực hiện Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định mức mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 06/9/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên, hằng năm UBND huyện đã ban hành Văn bản chỉ đạo hướng dẫn cụ thể từng năm như sau:

- Năm 2020: Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 về việc phân bổ chỉ tiêu cai nghiện năm 2020; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 01/4/2020 về việc triển khai công tác cai nghiện ma túy năm 2020 trên địa bàn huyện;

- Năm 2021: Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 27/02/2021 về việc phân bổ chỉ tiêu cai nghiện năm 2021; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 4/3/2021 về việc triển khai công tác cai nghiện ma túy năm 2021 trên địa bàn huyện;

- Năm 2022: Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 về việc phân bổ chỉ tiêu cai nghiện năm 2022; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 23/3/2022 về việc triển khai công tác cai nghiện – quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Giao phòng Lao động – TB&XH chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, phòng Tư pháp, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện, giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ động cân đối, bố trí kinh phí phục vụ công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

Ban chỉ đạo, Đội kiểm tra liên ngành 814 của huyện thường xuyên được kiện toàn, củng cố và hoạt động theo quy chế. Các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là các cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo của huyện như: Công an, phòng Lao động – TB&XH, phòng Y tế... đã tích cực tham mưu cho UBND huyện ban hành những văn bản chỉ đạo, kế hoạch, chương trình hành động của huyện, quy chế phối hợp liên ngành; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với từng cơ quan, đơn vị liên quan.

1.2. Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật và chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và theo Quyết định của UBND tỉnh

UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, HĐND, UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội về công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đặc biệt là công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Giao phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, đặc biệt là các đối tượng thanh niên, thiếu niên và học sinh.

Giao Phòng Lao động - TB&XH phối hợp với Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội nhân tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS hàng năm tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo Công an huyện, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện lồng ghép trong các buổi tập huấn, các hội nghị, cuộc họp, các buổi giao ban của các đơn vị; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của UBND huyện, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cơ sở và thực hiện các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các khối, bản trên địa bàn huyện. Năm 2020, phối hợp với Chi cục phòng chống TNXH tỉnh tổ chức được Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy; phòng, chống mua bán người; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và phòng, chống mại dâm cho trên 150 người tham gia trên địa bàn các xã trọng điểm về tệ nạn xã hội. Riêng năm 2021, 2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên công tác tuyên truyền được UBND huyện thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang báo điện tử của huyện và trên hệ thống loa phát thanh tại các xã, thị trấn.

Nguồn lực dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV/AIDS chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước là chủ yếu (lồng ghép các Chương trình khác).

Năm 2020, Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với phòng Lao động - TB&XH, Công an huyện tổ chức tập huấn cho 47 người là cán bộ, chiến sĩ công an đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện, Công chức phòng Tư pháp và Trưởng công an các xã, thị trấn về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Năm 2021, 2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên không tổ chức tập huấn (có gửi văn bản hướng dẫn đến các UBND các xã, thị trấn).

Qua công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật và chính sách đã nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

1.3. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện

Để tăng hiệu quả công tác phát hiện, điều trị, quản lý người nghiện ma túy; UBND huyện chỉ đạo phòng Lao động – TB&XH chủ trì, phối hợp với Công an huyện, phòng Tư pháp tập huấn công tác lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy cho các đồng chí cán bộ Công an cấp xã; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện điều trị cắt cơn nghiện ma túy cho các đối tượng cai nghiện tại gia đình.

Phối hợp với UBMT Tổ quốc và các đoàn thể xã hội tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động người nghiện ma túy thực hiện đăng ký các hình thức điều trị cai nghiện theo quy định và thực hiện biện pháp hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; các ban ngành, tổ chức đoàn thể đã tích cực, nhiệt tình tham gia đầy đủ vào công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản

lý sau cai nghiện ma túy; đồng thời, huy động nhiều nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ người sau cai nghiện, giúp đỡ người sau cai có việc làm ổn định cuộc sống.

2. Kết quả cụ thể 3 năm (2020-2022)

2.1 Tình hình người nghiện ma túy

- Năm 2020: Tổng số người nghiện ma túy là 1.280 người, trong đó:

+ Nam: 1.244 người; Nữ: 36 người.

+ Phân theo độ tuổi: Từ 18-30: 521 người; Từ 30 trở lên: 759 người.

+ Phân theo nghề nghiệp: Nông nghiệp: 954 người; Phi nông nghiệp: 326 người.

+ Hình thức sử dụng các loại ma túy: Heroin: 1.083 người; ma túy tổng hợp: 197 người.

- Năm 2021: Tổng số người nghiện ma túy là 1.186 người, trong đó:

+ Nam: 1.152 người; Nữ: 34 người.

+ Phân theo độ tuổi: Từ 18-30: 491 người; Từ 30 trở lên: 695 người.

+ Phân theo nghề nghiệp: Nông nghiệp: 856 người; Phi nông nghiệp: 330 người.

+ Hình thức sử dụng các loại ma túy: Heroin: 972 người; ma túy tổng hợp: 214 người.

- Năm 2022: Tổng số người nghiện ma túy là 481 người, trong đó:

+ Nam: 464 người; Nữ: 17 người.

+ Phân theo độ tuổi: Từ 18-30: 62 người; Từ 30 trở lên: 419 người.

+ Phân theo nghề nghiệp: Nông nghiệp: 376 người; Phi nông nghiệp: 105 người

+ Hình thức sử dụng các loại ma túy: Heroin: 336 người; ma túy tổng hợp: 145 người.

(Lý do số liệu người nghiện ma túy từ 1.186 người năm 2021 giảm xuống còn 481 người năm 2022 (giảm 705 người - số người này được hiểu là đang nghi nghiện và nghi sử dụng trái phép chất ma túy) là do Luật số phòng chống ma túy năm 2021; Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống ma túy; Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ về quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Những người được nghi nghiện hoặc nghi sử dụng trái phép chất ma túy phải có hồ sơ quản lý và được cơ sở Y tế xác định tình trạng nghiện ma túy và có kết luận là “Nghiện ma túy” thì mới được coi là người nghiện ma túy).

2.2. Kết quả cai nghiện qua các năm (Có biểu số 01 kèm theo)

*** Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng**

Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, UBND huyện ban hành Quyết định phân bổ chỉ tiêu cai nghiện ma túy cho UBND các xã, thị trấn, giao phòng Lao động – TB&XH phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an huyện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Năm 2020, 2021, tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 90/90 người, đạt 100% KH giao. Năm 2022 UBND huyện chỉ đạo phòng Lao động – TB&XH phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách và Hợp đồng với Trung tâm Y tế huyện tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 30 người, tuy nhiên năm 2022 chưa tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng được vì Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính ban hành muộn có hiệu lực kể từ ngày 19/11/2022 (*Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài Chính về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy*).

*** Công tác cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Điện Biên**

Hàng năm căn cứ vào kế hoạch của tỉnh giao UBND huyện đã chỉ đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Công an huyện phối hợp với các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Điện Biên, cụ thể từng năm như sau:

Năm 2020: 36/30 người đạt 120% KH giao;

Năm 2021: 30/30 người đạt 100% KH giao;

Năm 2022: 33/20 người đạt 165% KH giao.

Giao phòng Lao động – TB&XH huyện phối hợp với Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội thường xuyên theo dõi các học viên đang cai nghiện tại Trung tâm, đảm bảo công tác cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm tuân thủ theo đúng quy trình điều trị cắt cơn, phục hồi sức khỏe và giáo dục nhân cách, tuyên truyền chính sách pháp luật về công tác phòng, chống ma túy đồng thời tổ chức dạy nghề, tham gia lao động sản xuất, cải thiện đời sống với những công việc phù hợp với trình độ và sức khỏe, đã có trên 90% học viên được học nghề, truyền nghề và tham gia lao động trị liệu. Công tác giáo dục, tuyên truyền được duy trì thường xuyên, nội dung tuyên truyền trọng tâm về chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm, cai nghiện phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng.

2.3. Kết quả thực hiện các Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí

Năm 2020, 2021, 2022 UBND huyện trích từ nguồn ngân sách đảm bảo xã hội để phục vụ cho công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện. Tuy nhiên,

khi thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, do các đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình đa số thuộc hộ nghèo và gia đình khó khăn nên không có khả năng đóng góp tiền theo quy định; UBND huyện chỉ thực hiện hỗ trợ kinh phí cho cán bộ tham gia tổ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình theo đúng Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên từ nguồn đảm bảo xã hội hằng năm của huyện.

Hiện chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

3. Hiệu quả công tác sau cai nghiện

Người nghiện ma túy sau khi đã hoàn thành thời gian cai nghiện, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, của địa phương nếu có nhu cầu học nghề sẽ được UBND xã, thị trấn phối hợp với phòng Lao động-TB&XH huyện, Trung tâm GĐNN-GĐTX huyện tổ chức đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu và sức khỏe của từng người.

Hiện nay trên địa bàn huyện Tuần Giáo hiện chưa có cơ sở quản lý sau cai nghiện ma túy chủ yếu huy động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ người sau cai nghiện, giúp đỡ người sau cai có việc làm ổn định cuộc sống. Vì vậy công tác quản lý người nghiện ma túy sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy trong thời gian qua trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn.

Các trường hợp sau cai nghiện tại gia đình và cộng đồng được giao cho UBND các xã, thị trấn trên địa bàn quản lý sau cai. Từ năm 2018 đến nay, không có trường hợp người cai nghiện ma túy thành công từ 01 năm trở lên.

UBND huyện giao phòng Lao động – TB&XH phối hợp Trung tâm GĐNN-GĐTX huyện và UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học viên sau cai nghiện trở về tái hòa nhập cộng đồng được học nghề phù hợp với điều kiện sức khỏe và khả năng của từng người, tuy nhiên số người sau cai nghiện có nhu cầu học nghề trên địa bàn còn thấp. Năm 2020, 2021, 2022 không có người sau cai nghiện ma túy có nhu cầu học nghề.

Công tác hỗ trợ tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy trong thời gian qua trên địa bàn còn gặp nhiều bất cập, do điều kiện kinh tế xã hội của huyện còn khó khăn, người lao động ngại đi làm ăn xa nên hầu hết người nghiện ma túy sau khi được cai nghiện ma túy đều trở về làm công việc cũ cùng với gia đình. UBND huyện giao phòng Lao động – TB&XH, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền các chính sách về lao động việc làm đến lao động trong độ tuổi có nhu cầu tìm việc làm, trong đó ưu tiên nhóm người sau cai nghiện ma túy.

4. Kinh phí thực hiện

Từ năm 2020 đến năm 2022 tổng kinh phí thực hiện công tác cai nghiện ma túy là 168.800.000đ. Cụ thể:

* Năm 2020: Kinh phí thực hiện công tác cai nghiện ma túy là: 65.900.000đ, trong đó:

- Ngân sách địa phương: 65.900.000đ

- Nguồn đóng góp của người cai nghiện, gia đình người cai nghiện: Không thực hiện.

- Nguồn khác: Không.

* Năm 2021: Kinh phí thực hiện công tác cai nghiện ma túy là: 66.150.000đ, trong đó:

- Ngân sách địa phương: 66.150.000đ

- Nguồn đóng góp của người cai nghiện, gia đình người cai nghiện: Không thực hiện.

- Nguồn khác: Không.

* Năm 2022: Kinh phí thực hiện công tác cai nghiện ma túy là: 36.750.000đ, trong đó:

- Ngân sách địa phương: 36.750.000đ

- Nguồn đóng góp của người cai nghiện, gia đình người cai nghiện: Không thực hiện.

- Nguồn khác: Không.

(Có phụ lục 02 chi tiết kèm theo)

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Năm 2020, 2021, 2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên UBND huyện chưa tổ chức được các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác cai nghiện ma túy, công tác kiểm tra, giám sát chủ yếu là lồng ghép với các cuộc kiểm tra, giám sát của tỉnh, huyện để tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và Ban chỉ đạo huyện về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể huyện và đặc biệt là sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn, công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Cai nghiện bắt buộc tập trung được tổ chức đúng quy trình, đã làm tốt công tác quản lý, chữa trị phục hồi sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, tư vấn việc làm và phòng chống tái nghiện. Đã tuyên truyền, động viên được nhiều người nghiện tự nguyện tham gia cai nghiện tập trung, tham gia cai nghiện tại gia đình, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, UBND huyện chủ động ban hành Quyết định phân bổ chỉ tiêu cai nghiện cho UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch cân đối, bố trí nguồn kinh phí chi cho công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai như: Phòng Lao động – TB&XH chủ động tham mưu phối hợp, triển khai công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, tuyên truyền, phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện tham gia cai nghiện; đề xuất các giải pháp phối hợp quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; Lực lượng Công an đã chủ động tham mưu về công tác phòng, chống ma túy, nắm chắc tình hình, diễn biến về người nghiện ma túy, phối hợp thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; Trung tâm Y tế đã phối hợp triển khai công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, chủ trì đề án điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và phòng, chống lây nhiễm HIV cho người nghiện ma túy.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại và hạn chế

Công tác quản lý người nghiện còn thiếu linh hoạt, các chế độ về sinh hoạt, quản lý người nghiện trong thời gian cai nghiện ma túy chưa được quan tâm đầy đủ. Việc tổ chức dạy nghề cho người nghiện ma túy còn nhiều hạn chế.

Chưa xây dựng được mô hình cai nghiện và giải quyết việc làm thật rõ ràng, đồng bộ, có hiệu quả. Trong khi đó các cơ quan, đoàn thể, tổ chức kinh tế chưa thực sự tin tưởng vào khả năng làm việc của họ khi được tiếp nhận.

Không thu được kinh phí đóng góp từ gia đình, người nghiện tham gia cai nghiện theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên.

Công tác hỗ trợ và giúp đỡ, phục hồi người sau cai nghiện ma túy ở nhiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức; sự phối hợp giữa công tác cai nghiện và quản lý sau cai với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các chương trình phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn hiệu quả chưa cao; công tác quản lý, giám sát sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng thực hiện hiệu quả thấp; sau cai thường tái nghiện, tỷ lệ tái nghiện cao.

Kinh phí cấp cho công tác cai nghiện ma túy còn hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách của địa phương.

2.2. Nguyên nhân

Cơ sở vật chất của UBND các xã, thị trấn còn thiếu, cán bộ làm công tác phòng chống TNXH chủ yếu là kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế, trách nhiệm lớn, rủi ro cao, phụ cấp thấp nên rất khó thực hiện.

Công tác phối hợp giữa các ngành liên quan còn hạn chế đặc biệt là phối hợp trong công tác xác định người nghiện, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện, quản lý sau cai.

Công tác quản lý sau cai tại gia đình, cộng đồng còn lỏng lẻo, tư vấn hỗ trợ tạo việc làm chưa được quan tâm thường xuyên, môi trường buôn bán, tổ chức sử dụng ma túy chưa được ngăn chặn triệt để nên các đối tượng dễ dàng sử dụng lại ma túy.

Bản thân người nghiện ma túy sau cai còn bị mặc cảm, thiếu ý thức, quyết tâm vươn lên để hoàn lương, trình độ tay nghề còn nhiều hạn chế.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề cho người sau cai nghiện ma túy nói riêng còn hạn chế.

Số đối tượng người nghi nghiện ma túy có hồ sơ quản lý của các xã, thị trấn lớn, trong khi đó lực lượng làm công tác quản lý sau cai nghiện lại mỏng, không thể thường xuyên theo sát người nghiện ma túy.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét cho chủ trương hỗ trợ 100% kinh phí cho các đối tượng tham gia cai nghiện tại gia đình, cộng đồng từ nguồn đảm bảo xã hội của các huyện được giao hằng năm.

Đề nghị Sở Lao động – TB&XH hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý đối tượng nghiện, công tác cai nghiện ma túy.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách cai nghiện ma túy theo Nghị quyết 16/2019/NQHĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2020 – 2022./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh;
- Sở Lao động – TB&XH;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mùa Va Hồ